

## การเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ของ กศจ.

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2559

### สถานี ก.ค.ศ.

การเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ของ กศจ. (ต่อ)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน  
สัปดาห์ที่แล้วได้นำเรื่องการเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ของ กศจ. มาให้ความรู้กันไปแล้วครั้งหนึ่ง  
ซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสวนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปรากฏว่ายังมีข้อคำถามเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ของ กศจ. เข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ.  
อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ในปี พ.ศ. 2558  
จึงนำข้อคำถามนั้นมาบอกกล่าวผ่านคอลัมน์นี้ ดังนี้

### 1. ได้รับการขึ้นบัญชีของเขตพื้นที่การศึกษา และอยู่ในลำดับที่จะได้เรียกบรรจุ ไม่ต้องการไปเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีของ กศจ. จะได้หรือไม่

**ตอบ** การเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีของ กศจ. นั้น  
เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม  
หากไม่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีของ กศจ. ก็สามารถทำได้  
เพียงแต่ก็จะมีสิทธิ์ในการได้รับเรียกบรรจุภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองขึ้นบัญชีอยู่เพียงเขตเดียว  
เท่านั้น

### 2. สอบขึ้นบัญชีผู้แข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด จะไปเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีของ กศจ. ได้ทั้ง 3 จังหวัดหรือไม่

**ตอบ** หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27  
พฤษภาคม 2559 กำหนดไว้ชัดเจนว่า  
จะต้องแจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินได้เพียงจังหวัดเดียว หากแจ้งความประสงค์มากกว่า 1  
จังหวัด จะถูกตัดสิทธิ์การขึ้นบัญชีของ กศจ. ทั้งหมด

### 3. การเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีของ กศจ. จะมีขึ้นเมื่อไหร่

**ตอบ** ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กำหนดไว้ว่า ให้ กศจ. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หวังว่าในสัปดาห์นี้ หลายท่านคงได้รับความรู้จากการเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชี ของ กศจ. มากยิ่งขึ้น และหากมีข้อกังวลสงสัยประการใด ก็สามารถสอบถามเขามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ เจาหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังมีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอีก 2 ภาค คือภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากมีข่าวสารประการใดจะนำมาบอกกล่าวในโอกาสต่อไป

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559](#)